



ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ รูปแบบ : ONSITE ๕๐%
แบบสลับสัปดาห์เรียน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-๑๙ ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาโรงเรียนแม่จันวิทยาคมจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบ On site (๕๐%) แบบสลับสัปดาห์เรียน ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๕๔ ซึ่งกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนดังนี้

๑. รูปแบบการจัดชั้นเรียน จัดนักเรียนเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่ม A นักเรียนเป็นเลขคี่ (เรียนที่โรงเรียน) กลุ่ม B นักเรียนเลขคู่ (เรียนที่บ้าน) กลุ่ม C ไม่มีอุปกรณ์การเรียน (เรียนที่โรงเรียน) โดยสลับสัปดาห์เรียน

๒. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีการจัดตารางเรียนแบบหมุนเวียน (กลุ่มสัปดาห์คู่/สัปดาห์คี่)

๒.๑ สัปดาห์คี่ เริ่มจากสัปดาห์แรกของการประกาศใช้ กลุ่ม A เรียนที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กลุ่ม B เรียนที่บ้าน

๒.๒ สัปดาห์คู่ สัปดาห์ถัดจากสัปดาห์แรก

กลุ่ม A เรียนที่บ้าน

กลุ่ม B เรียนที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

กรณีห้องเรียนอาชีพ/ทวิศึกษา ที่ต้องไปเรียนสถาบันอื่น ให้มาโรงเรียนพร้อมกันทุกกลุ่ม เฉพาะวันที่ไปเรียนกับสถาบันอื่นเท่านั้น ทั้งนี้โรงเรียนยังคงรักษามาตรการ และอยู่ภายใต้การติดตามสถานการณ์ตามประกาศของศูนย์ติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จังหวัดเชียงราย (ศบค.เชียงราย) อย่างเคร่งครัด และขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามสถานการณ์ติดตามประกาศจากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน

ทางโรงเรียนต้องขอภัยที่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว โดยถือความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรัล แก้วเป็ง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม



ประกาศโรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เรื่อง การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

ใช้รูปแบบ

สลับสัปดาห์เรียน

กลุ่ม A เลขที่คู่ เรียนที่โรงเรียน

กลุ่ม B เลขที่คี่ เรียนที่บ้าน

กลุ่ม C ไม่มี เรียนที่โรงเรียน

อุปกรณ์ฯ
เรียน

หมายเหตุ : กลุ่ม A เริ่มเรียนที่โรงเรียนและกลุ่ม B เรียนที่บ้าน ในสัปดาห์แรกของการประกาศใช้ เมื่อถึงสัปดาห์ต่อไป สลับให้กลุ่ม A เรียนที่บ้าน และกลุ่ม B เรียนที่โรงเรียน

ระยะเวลาใช้ **19 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป**
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ใช้เวลาเรียน แต่ละชั่วโมงเรียน ดังนี้

ชั่วโมงที่	เวลาเรียน	ชั่วโมงที่	เวลาเรียน
0	7.35 น. – 8.25 น. <small>พัก 5 นาที</small>	6	13.05 น. – 13.55 น. <small>พัก 5 นาที</small>
1	8.30 น. – 9.20 น. <small>พัก 5 นาที</small>	7	14.00 น. – 14.50 น. <small>พัก 5 นาที</small>
2	9.25 น. – 10.15 น. <small>พัก 5 นาที</small>	8	14.55 น. – 15.45 น. <small>พัก 5 นาที</small>
3	10.20 น. – 11.10 น. <small>พัก 5 นาที</small>	9	15.50 น. – 16.40 น.
4	11.15 น. – 12.05 น. <small>พัก 5 นาที</small>		
5	12.10 น. – 13.00 น. <small>พัก 5 นาที</small>		

หมายเหตุ **ชั่วโมงเรียนที่ 0** จะมีการเรียนเพียงบางแผนการเรียนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่

กลุ่มงานกระบวนการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ ตารางเวลาการเรียนจะใช้ตารางเดียวกันทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

การสลับสัปดาห์สัปดาห์เรียน

รายละเอียด : กลุ่ม A เริ่มเรียนที่โรงเรียนและกลุ่ม B เรียนที่บ้าน ในสัปดาห์แรกของการประกาศใช้ เมื่อถึงสัปดาห์ต่อไปสลับ ให้กลุ่ม A เรียนที่บ้าน และกลุ่ม B เรียนที่โรงเรียน โดยที่นักเรียนกลุ่ม C ให้มาโรงเรียนตามปกติในทุกสัปดาห์

ตัวอย่าง

สัปดาห์ที่	บทบาทนักเรียน			บทบาทครูต่อนักเรียนแต่ละกลุ่ม		
	กลุ่ม A (เลขที่คู่)	กลุ่ม B (เลขที่คี่)	กลุ่ม C	กลุ่ม A (เลขที่คู่)	กลุ่ม B (เลขที่คี่)	กลุ่ม C
1 (ของการประกาศใช้)	เรียนที่โรงเรียน	เรียนที่บ้าน ด้วยรูปแบบ ON LINE ON HAND หรือ ON DEMAND	เรียนที่โรงเรียน	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม ตารางสอนเดิม ที่โรงเรียน	ออกแบบการจัด กิจกรรมการ เรียนรู้ ที่รองรับ การเรียนแบบ ON LINE ON HAND หรือ ON DEMAND <small>(โดย นักเรียนกลุ่มนี้ ต้อง สามารถติดตามเนื้อหาได้ เท่ากับนักเรียนกลุ่ม A ภายในสัปดาห์นั้น)</small>	จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตาม ตารางสอนเดิม ที่โรงเรียน
2	เรียนที่บ้าน ด้วยรูปแบบ ON LINE ON HAND หรือ ON DEMAND	เรียนที่โรงเรียน	เรียนที่โรงเรียน	ออกแบบการจัด กิจกรรมการ เรียนรู้ ที่รองรับ การเรียนแบบ ON LINE ON HAND หรือ ON DEMAND <small>(โดย นักเรียนกลุ่มนี้ ต้อง สามารถติดตามเนื้อหาได้ เท่ากับนักเรียนกลุ่ม B ภายในสัปดาห์นั้น)</small>	จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตาม ตารางสอนเดิม ที่โรงเรียน	จัดกิจกรรมการ เรียนรู้ตาม ตารางสอนเดิม ที่โรงเรียน

หมายเหตุ : สัปดาห์ต่อ ๆ ไป นักเรียนกลุ่ม A และ B สลับบทบาทอีกครั้งตามตารางข้างต้น จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง